

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

“อู่ย-ประสาร” ขานรับบาทอ่อน ธปท.ยันไม่ต้องการเข้าสู่สงครามค่าเงิน!



“หม่อมอู่ย” ระบุเงินบาทอ่อนค่าระดับนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และเทียบกับคู่แข่งยังมีช่องว่างให้อ่อนค่าลงได้อีก คาดไตรมาส 3 ส่งออกดีขึ้นชัดเจน “ประสาร” ยอมรับในโลกยุคใหม่ ค่าบาทมีผลต่อการส่งออกมากขึ้น ยืนยันไม่ได้ใช้นโยบายบาทอ่อน ซึ่งไม่ควรเข้าไปสู่สงครามค่าเงิน ด้าน “มูดีส์” ซึ่งเครดิตไทยได้แรงหนุนจากฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของรัฐบาล

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวในงานประชุมประจำปียูโรมันนีในประเทศไทย “การลงทุนในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง” ว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งเริ่มส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ และการอ่อนค่าลงของเงินบาท ถือเป็นทิศทางที่ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ส่งออกมีกำลังใจมากขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่ดีคือ เริ่มเห็นการหดตัวในเดือน เม.ย.ที่ลดลง โดยติดลบ 1.7% จากที่เคยติดลบมากกว่า 4% ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ค่าเงินบาทที่อ่อนลงมาช่วยให้เรื่องของการส่งออก และค่าเงินบาทไม่อ่อนค่าเร็วเกินไป หรือไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และเมื่อเทียบกับค่าเงินของสกุลคู่แข่งยังเห็นว่า ค่าเงินบาทยังมีช่องว่างให้อ่อนค่าลงต่อได้อีก อย่างไรก็ตาม ผลของค่าเงินบาทอ่อนต่อการส่งออก อาจใช้เวลาสักกระยะ เพราะตามปกติการกำหนดราคาขายสินค้าส่งออกจะกำหนดล่วงหน้า 3 เดือน ราคาที่ต่ำลงจากค่าเงินบาทอ่อน จะมีผลในประมาณ 3 เดือนข้างหน้า ดังนั้น เราจะเห็นการส่งออกของไทยดีขึ้นชัดเจนในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ เป็นต้นไป

“ค่าเงินบาทในขณะนี้ ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ในการอ่อนค่าลง 1 บาท จะเรียกว่าเร็วได้อย่างไร

ไม่เหมือนกับ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่ค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลง 1 บาทในวันเดียว ดังนั้น ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง”

ทั้งนี้ ในงานเดียวกัน นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ลงในช่วงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่ ธปท. และธนาคารพาณิชย์เริ่มมีหัวใจตรงกัน และช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ในภาพรวมลงด้วย ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจ เพราะในขณะนี้ต้องยอมรับว่า เศรษฐกิจของเรายังคงฟื้นตัว แต่ในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น การขอให้ธนาคารพาณิชย์ช่วยผู้ประกอบการรายกลางรายย่อย (เอสเอ็มอี) ที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์อยู่ ถือเป็น การดูแลล่วงหน้าในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องใช้เวลาปรับตัวเชิงโครงสร้างในอีกระยะหนึ่ง

“ในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ เอสเอ็มอีส่วนหนึ่งสายป่านสั้น ขณะที่กำลังซื้อของคนก็ลดลง ทำให้รายได้ของเอสเอ็มอีต่ำลง ขณะที่การส่งออกอยู่ในภาวะที่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อการฟื้นตัว ดังนั้น การเข้าไปพยุงให้เอสเอ็มอีสามารถอยู่ต่อได้ จนเศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวถือเป็นทางที่ต้องดูแลกันไว้ และขณะนี้แบงก์ก็มีกำไรดี ตัดกำไรแบงก์ลงนิดหน่อยมาช่วยเอสเอ็มอีก็น่าจะทำได้ และเชื่อว่าธนาคารจะเข้าใจด้วย”

ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวถึงค่าเงินบาทที่อ่อนกว่า ผู้ส่งออกเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะดีต่อเนื่องถึงการอุปโภคบริโภคในประเทศ แต่จะมีผลดีต่อการส่งออกเพิ่มขึ้นหรือไม่ คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การค้าโลกที่ปริมาณการค้าระหว่างประเทศลดลง เห็นได้จากการฟื้นตัวของสหรัฐฯ ไม่ได้ทำให้กำลังซื้อของโลกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ภาคการผลิตของไทยต้องใช้เวลาปรับโครงสร้างเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ค่าเงินเริ่มมีผลต่อภาคการส่งออกเพิ่มขึ้น จากเดิมเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา การขยายตัวของการส่งออกของไทยได้รับผลดีจากการขยายตัวของเศรษฐกิจคู่ค้ามากกว่าเงินบาท

“ธปท. หรือคณะกรรมการนโยบายการเงิน ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะทำให้เงินอ่อน เพราะไม่ต้องการถูกม้วนเข้าไปในสงครามค่าเงินอ่อน ซึ่งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ทำอยู่ผ่านการใช้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) แต่เท่าที่เห็นธนาคารกลางในภูมิภาคนี้ยังไม่มีใครทำ และไม่ควรทำด้วย เพราะการเข้าไปซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อให้เงินอ่อน จะทำให้เศรษฐกิจจมนุ่ม และเสถียรภาพไม่ดี ยังทำให้มีผลข้างเคียงเรื่องการเงินทั้งทำไรค่าเงินด้วย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูตีส อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ได้เผยแพร่รายงานที่มีชื่อว่า “Credit Analysis on Thailand” โดยระบุว่า เครดิตของประเทศไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างมากของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากต้นทุนการระดมทุนที่อยู่ในระดับต่ำ และโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสม ความแข็งแกร่งด้านศักยภาพในการจัดการหนี้สินของรัฐบาลเป็นผลมาจากนโยบายการเงินและการบริหารจัดการหนี้เชิงรุกและมีความน่าเชื่อถือ ขณะที่ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ระดับสูงของไทยได้ช่วยชดเชยปัจจัยลบจากต่างประเทศ ส่วนความหลากหลายทางเศรษฐกิจก็เป็นจุดแข็งอีกประการหนึ่งในด้านเครดิตของไทย แม้ว่าเหตุรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ได้ช่วยฟื้นเสถียรภาพทางการเมืองและลดความผันผวนทางเศรษฐกิจ แต่การเมืองภายในประเทศของไทยก็ยังมี การแบ่งขั้ว ประกอบกับการฟื้นตัวที่เชื่องช้าของดี

มานด์จากต่างประเทศและข้อจำกัดในเรื่องการใช้จ่ายด้านการบริโภคของภาคเอกชน อันเนื่องมาจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของประเทศในช่วงปี 2558-2559 และถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ปัญหาดังกล่าวก็อาจจะบ่อนทำลายความแข็งแกร่งด้านปัจจัยพื้นฐานของประเทศ